

Số: 130 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 7 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn tại hội nghị bàn về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB.**

Ngày 06/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì hội nghị bàn về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn (Ban Chỉ đạo được kiện toàn theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh) và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo), UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn theo các thời kỳ, trong đó, nêu rõ ưu, nhược điểm và có các kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo đánh giá, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự hội nghị và xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn, gửi Dự thảo xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo trước ngày 30/7/2018.

2. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo nhiệm vụ ngành, đơn vị mình được giao, phụ trách; góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN để Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn trước ngày 03/8/2018.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để bc);
- Các thành viên tham dự Hội nghị;
- Lưu: VT, KTTC, THKH.  
(0718BCD.GPMB)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Huy Chân**